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ข่าวประชาสัมพนัธ์  
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

๑๑๔ สขุมุวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 

ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

ครพนัธ์ุใหม่ส่อเค้าเป็นหมันไร้คนสานต่อู  
วันองัคารที ่13 ธนัวาคม 2554 เวลา 15:05 น. 

 

นักศึกษาครทวงถามการให้ทุนครพันธ์ุใหม่ปี ู ู 2554 หึ่ ง บิ๊ก ศธ. เมินพิจารณา
งบประมาณโครงการครพนัธ์ุใหม่ในปี ู 2555  

เม่ือวนัท่ี 13 ธ.ค. รศ.ดร.สมบติั นพรัก ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท.)เปิดเผยว่า จากการประชุม ส.ค.ศ.ท. เม่ือเร็วๆนี ้ท่ีประชุมได้รับทราบปัญหา

กรณีการจดัสรรทนุโครงการผลิตครูการศกึษาขัน้พืน้ฐานปริญญาตรี (หลกัสตูร 5 ปี) หรือ โครงการครู

พนัธุ์ใหม่ ซึง่เป็นโครงการตอ่เน่ืองท่ีได้ดําเนินการมาตัง้แตปี่ 2552 โดยการให้ทนุ 2 ประเภท คือ 1.ให้

ทุนการศึกษาและประกันการมีงานทํา หรืออตัราบรรจุเม่ือสําเร็จการศึกษา และ 2.ให้เฉพาะอตัรา

บรรจเุม่ือสําเร็จการศกึษา แตจ่นถงึขณะนีใ้นสว่นของปีการศกึษา 2554 ยงัไมมี่ความคืบหน้าเก่ียวกบั

การพิจารณาทุนครูพนัธุ์ใหม่ ทัง้ในส่วนทุนท่ีให้แก่นิสิต นกัศึกษาครูท่ีกําลงัเรียนชัน้ปีท่ี 4 และนิสิต 

นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ทําให้ทางสถาบนัต่างๆ ต้องคอยตอบคําถามนิสิต นกัศกึษา

ข่าวจากหนังสือพมิพ์เดลินิวส์   ฉบบัประจาํวันที่  ๑๔   เดอืนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า  ๒๓ 

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ตลอดเวลา และหากยงัไม่มีคําตอบนิสิต นักศึกษาอาจจะมาทวงถามความคืบหน้าด้วยตนเอง ซึ่ง

สภาคณบดีฯไม่ประสงค์ให้เป็นเช่นนัน้ จึงมีมติให้ติดตามสอบถามความคืบหน้าของโครงการทนุครู

พนัธุ์ใหม ่จากนายวรวจัน์ เอือ้อภิญญกลุ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) 

“สําหรับการให้ทนุโครงการครูพนัธุ์ใหมใ่นปี 2554 ประเภทให้เงินและอตัราบรรจนุัน้ เน่ืองจาก

รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการช่วยเหลือและฟืน้ฟหูลงันํา้ทว่มในหลายจงัหวดั ดงันัน้อาจปรับเหลือ 

เพียงให้อัตราบรรจุไม่ต้องให้เงินทุนการศึกษา แต่ขอให้คงจํานวนทุนทัง้ 2 ประเภทไว้ เพ่ือให้

เป้าหมายการผลิตครูเป็นไปตามแผนการผลิต ซึง่สภาคณบดีฯไมติ่ดใจเก่ียวกบัช่ือของโครงการฯ หาก 

รมว.ศธ.ต้องการปรับเปลี่ยนช่ือโครงการก็สามารถทําได้ แต่อยากให้มีวตัถุประสงค์เหมือนเดิม คือ

เพ่ือผลิตครูท่ีมีคุณภาพ ได้คนดี คนเก่งเข้าไปเป็นครู”รศ.ดร.สมบัติ กล่าวและว่า หาก รมว.ศธ.

ต้องการข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโครงการทนุครูพนัธุ์ใหม่ ทางสภาคณบดีฯ ยินดีท่ีจะเข้าพบและชีแ้จง

รายละเอียด เพ่ือให้โครงการนีส้ามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมาย และเป็นฐานสําคัญในการ

พฒันาคณุภาพนกัเรียน และคณุภาพการศกึษาของชาติตอ่ไป 

แหล่งข่าวจากสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา(สกอ.) เปิดเผยว่า สาเหตท่ีุการดําเนิน

โครงการครูพนัธุ์ใหม่ต้องหยดุชะงกัลง เน่ืองจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ซึง่เดิมมีนายไชยยศ 

จิรเมธากร อดีต รมช.ศธ.เป็นประธาน และคณะกรรมการชุดต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งแต่งตัง้โดยมติ

คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้หมดวาระลงตามรัฐบาล และเม่ือเปล่ียนรัฐบาลใหม่นายวรวจัน์ ก็ไม่เคยหยิบ

ยกเร่ืองนีข้ึน้มาพิจารณา และไม่มีการตัง้คณะกรรมการบริหารโครงการฯชุดใหม่มาทําหน้าท่ีแทน 

สง่ผลให้รายช่ือนิสิต นกัศกึษาท่ีได้รับทนุบางสว่น ซึง่คณะกรรมการคดัเลือกได้เสนอให้คณะกรรมการ

บริหารโครงการฯพิจารณาก็ต้องยติุไปด้วย นอกจากนีง้บประมาณโครงการครูพนัธุ์ใหม่ในปี 2555 ท่ี 

สกอ.เสนอไปก็ไม่ได้รับการพิจารณา ซึ่งอาจจะส่งผลให้ยุติการดําเนินโครงการครูพันธุ์ใหม่ไปโดย

ปริยาย 

 


